
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2567  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง  

รายช่ือผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพรทิพย์  สมนาม ประธานสภา ฯ พรทิพย์  สมนาม  
2 นายจิตร  ฉันทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 จิตร  ฉันทา  
3 นางธนารีย์  ฟักสอาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธนารีย์  ฟักสอาด  
4 นายพุทธวงษ์  รักติกูล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 พุทธวงษ์  รักติกูล  
5 นายชุมพร  มีแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชุมพร  มีแสง  
6 นายคนอง จำลอย สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 คนอง จำลอย  
7 นายสมาน  ทวีการ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สมาน  ทวีการ  
8 นายชาญชัย  บุญแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ชาญชัย  บุญแก้ว  
9 นายวินัย  ไกรทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 วินัย  ไกรทอง  

10 นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง เลขานุการสภา ฯ สุพชรสิริ  มาทอง  
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 สิบตำรวจเอกมานะ  คล้ายสิงห์ นายก อบต.บ้านสร้าง สิบตำรวจเอกมานะ  คล้ายสิงห์  
2 นายแดง ทวีการ รองนายก อบต.บ้านสร้าง แดง ทวีการ  
3 นายยอง สังข์กร รองนายก อบต.บ้านสร้าง ยอง สังข์กร  
4 นายธัชณะพิศาล  เจริญสมบัติ นายช่างโยธาชำนาญงาน 

รักษาราชการแทน ผอ. กองช่าง 
ธัชณะพิศาล  เจริญสมบัติ  

5 นายสมาธิ  จันทร์เทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 

สมาธิ  จันทร์เทศ  

6 นางกัญญา  นิลสอน นักวิชาการพัสดุ กัญญา  นิลสอน  
7 นางสาวเบ็ญจวรรณ สมนาม เจ้าพนักงานธุรการ เบ็ญจวรรณ สมนาม  

 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 เมื ่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างมาครบองค์ประชุมแล้ว นายพรทิพย์ สมนาม 
ประธานสภาองค์การบร ิหารส ่วนตำบลบ้านสร ้าง เป ็นประธานในที ่ประช ุม ได ้กล ่าวเป ิดการประชุม                            
และดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

นายพรทิพย์  สมนาม   -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
นายพรทิพย์  สมนาม สมัยสามัญ สมัยที ่2 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2567                    
  - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ได้ตรวจรายงานการ 
 ประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง ขาดตกหรือจะแก้ไขในรายงานการประชุมหรือไม่ 

ขอให้ช่วยตรวจดูด้วยครับ  
สิบตำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์ ขอแก้ไข หน้าที่ 14  นายสมานทวีการ สมาชิกสภาฯ หมู่ 9  ขอนำเรียน 
นายก อบต.บ้านสร้าง ปรึกษา ปัญหาเรื่องน้ำ เวลาน้ำท่วมแล้วเข้าบ่อสระประปา เวลานำน้ำมาผลิต

น้ำประปาทำให้มีกลิ่น อยากให้ช่วยพิจารณาหาทางแก้ไข และประชาชนอยาก
ให้ติดตั้งไฟทางตรงปากทางประตูน้ำ  ขอแก้ไขเป็นประชาชนอยากให้ติดตั้งไฟ
ทางไปวัดบางหอย  

นายพรทิพย์ สมนาม - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ครับ   
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่  
15  สิงหาคม พ.ศ. 2567 ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง                  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2567                        
 - รับรอง  9  เสียง 
 - ไม่รับรอง 0  เสียง 
 - งดออกเสียง 0  เสียง  

 

ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
นายพรทิพย์  สมนาม   3.1 เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง แทนตำแหน่ง 
ประธานสภาฯ   ที่ว่าง  

- เนื ่องจากตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง      
ว่างลง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 
ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ
ชื ่อสมาชิกสภาท้องถิ ่นคนหนึ ่งที ่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู ้ด ำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคน
ให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัว
ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผล
การเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะ
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
     ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้รับหมายเลขประจำตัวเพื่อใช้ในการลงคะแนนเลือก
ด้วยวิธีจับสลาก โดยให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อตกลงกันว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันมีจำนวน
เท่ากับจำนวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยเขียนหมายเลขประจำตัวตามลำดับให้ครบ
ตามจำนวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อหากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่า
ผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง 
     ให้ประธานที ่ประชุมประกาศหมายเลขประจำตัวของผู ้ที ่ถ ูกเสนอชื่อ
ตามลำดับหมายเลข ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู ้ที ่ถูกเสนอชื่อ     
โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวผู้ที่ถูกเสนอชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และ
ขนาดอย่างเดียวกัน ใส่ซอง แล้วนำซองใส่ลงในหีบที่จัดไว้ด้วยตนเองต่อหน้า
ประธานที่ประชุม 
     วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
      ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจ
นับคะแนน  

วิธีจับสลาก... 
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     วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลง
กันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้
จัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้
ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภา
ท้องถิ ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั ้นเขียนข้อความว่า  “ไม่ได้ร ับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” 
ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย 
อนุโลม 
ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ ่น รองประธานสภาท้องถิ ่น หรือ 
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

- ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.บ้านสร้าง ที่เห็นว่าสมควรให้
เป็น ผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภา อบต.บ้านสร้าง ขอให้เสนอชื่อครับ 

นายคนอง จำลอย - ผมนายคนอง จำลอย สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 ขอเสนอ นายชุมพร มีแสง สมาชิก  
สมาขิกสภาฯ หมู่ 8  สภา อบต.หมู่ 5 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 

นายพรทิพย์ สมนาม - ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาฯ  

นายวินัย ไกรทอง - ผมนายวินัย ไกรทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ 11 ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11 

นายพุทธวงษ์ รักติกูล  - ผมนายพุทธวงษ์ รักติกูล สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3  

นายพรทิพย์ สมนาม - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.บ้านสร้าง ที่เห็นว่า  
ประธานสภาฯ สมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาฯ ขอให้เสนอชื่อครับ 

- หากที่ประชุมไม่เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองประธานสภาฯ เพิ่มเติม   
ที่ประชุมแห่งนี้ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เพียงท่านเดียว จึงถือว่าที่ประชุมได้
เลือก นายชุมพร มีแสง สมาชิกสภาฯ หมู่ 5 เป็นรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประช ุมสภาท้องถ ิ ่นฯ ข ้อ 14 ในการเล ือกประธานสภาท้องถิ่น                     
รองประธานสภาท้องถิ ่น หรือ เลขานุการสภาท้องถิ ่น ถ้ามีการเสนอชื ่อผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายพรทิพย์ สมนาม  4.1 เรื่องแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568    
ประธานสภาฯ   ทีค่ณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

นายสมาน ทวีการ  - เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสมาน ทวีการ ประธานคณะกรรมการแปร 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568    

ขอรายงานผลการพิจารณร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568  ตามรายละเอียดเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภา
ฯ ทุกท่านแล้ว ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างได้มีมติพิจารณา
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568  วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม 2567 ไปแล้วนั้น   
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้เปิดรับคำแปรญัตติฯ ระหว่างวันที่  16 สิงหาคม  
2567 และวันที่ 19 -  20 สิงหาคม 2567 และประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง โดยผลการประชุมมีมติ ดังนี้  

     1. ไม่มีสมาชิก และผู้บริหาร มายื่นเสนอคำแปรญัตติฯ แต่อย่างใด 
2. คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเห็นชอบให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามร่างเดิม  และส่งร่างข้อบัญญัติฯ 
ให้ประธานสภาฯ เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2  และวาระที่ 3  
ต่อไป  และมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่าง
เดิมไม่มีการแก้ไข เพ่ิมเติมแต่อย่างใด  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 

นายพรทิพย์ สมนาม 5.1 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบล   

บ้านสร้าง วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
- เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง  

 
  
 

วาระท่ี 2... 
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วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดระเบียบด้วย
ครับ 

นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  ข้อ 51  ในการ

พิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอ เฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภาทอง
ถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน 
     ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับการ
แกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้น
อีก  
     ถาขอความในขอใด ที่ไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญ
ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหมเฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหมขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม
ดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการ
ขัดของที่จะพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไป สภาทองถิ่นอาจลงมติใหพิจารณาจนจบ
ร่างขอบัญญัติก็ได  
     ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวด
เดียว ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได   
    เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอที่ไดระงับไวนั้น
ตามวรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภา       
ทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณา
เป็นการดวน 
     ในการประชุมตอวาระที่สอง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเฉพาะขอที่ได
ระงับไวเทานั้น 

นายพรทิพย์ สมนาม  - ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบแล้ว และคณะกรรมการแปรญัตติได้ 
ประธานสภาฯ    รายงานมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติแล้วไม่มีสมาชิกสภาฯ และ 

ผู้บริหารยื่นเสนอคำแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ไม่มีผู้บริหาร ท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  จึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไว้คงเดิม    
ขอมติที่ประชุมยกมือครับ 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม              เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 

ไว้คงเดิม ด้วยการออกสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ 
  - เห็นชอบ  9   เสียง  
 - ไมเ่ห็นชอบ 0   เสียง 
 - งดออกเสียง 0   เสียง 

นายพรทิพย์  สมนาม               5.2  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

- การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2568 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบด้วย
ครับ 

นางสาวสุพชรสิริ  มาทอง - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  ข้อ 52 การ 

พิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตทีป่ระชุมสภา 
  ทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 

      ในการพิจารณาวาระนี้ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปน 
  ขอบัญญัติหรือไม 

นายพรทิพย์  สมนาม  - ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบแล้ว วาระที่ 3 จะไม่มีการอภิปราย  
ประธานสภาฯ   จึงขอมติที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568 ด้วยการออกสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ 

    -  เห็นชอบ  9   เสียง  
 - ไมเ่ห็นชอบ  0   เสียง 
 - งดออกเสียง  0    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องเสนอใหม่ 

นายพรทิพย์ สมนาม 6.1 พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 โครงการ  
ประธานสภาฯ ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 บ้านคูตานพ งบประมาณ 180,600 บาท  
 - ขอเชิญท่านผู้บริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียด  

สิบตำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์ - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
นายก อบต.บ้านสร้าง  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
 

งบลงทุน... 
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งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า 39/52 
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 บ้านคูตานพ ตั้งไว้ 180,600 บาท  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 
2566   ข้อ 60 ให้วางฎีกาการเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กำหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยสามสิบวันเว้นแต่มีเหตุผลสมควร ผู้บริหาร
ท้องถิ ่นอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลายื ่นขอกันเงินได้ไม่เกินวันทำการ
สุดท้ายของปีนั้น 

 ข้อ 61 ในกรณีที่มีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

         กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น 

   กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้
ตามข้อผูกพันหากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นสว่น
หนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ 

   เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน หรือมีเงินเหลือ
จ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นเป็นอันพับไป 

 จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างเพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือการดำเนินโครงการ
ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 บ้านคูตานพ ตั้งไว้ 180,600 บาท 

นายพรทิพย์ สมนาม  - ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือดำเนินโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว 

หมู่ที่ 6 บ้านคูตานพ ตั้งไว้ 180,600 บาท มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสอบ
ถามหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม หากท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินเพ่ือ
ดำเนินโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 บ้านคูตานพ ตั้งไว้ 180,600 
บาท ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพื ่อดำเนินโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู ่ที ่ 6 บ้านคูตานพ ตั ้งไว้ 
180,600 บาท ด้วยการออกสียงอย่างเป็นเอกฉันท ์

- เห็นชอบอนุมัติ... 
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   -  เห็นชอบอนุมัต ิ 9   เสียง  
 - ไมเ่ห็นชอบ  0   เสียง 
 - งดออกเสียง   0    เสียง 

นายพรทิพย์ สมนาม 6.2 พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาฯ  2567 โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 941,900 บาท  
 - ขอเชิญท่านผู้บริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียด  
สิบตำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์ - เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
นายก อบต.บ้านสร้าง  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค หน้า 46/52 โครงการขยายเขตท่อส่ง
น้ำประปา หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 941,900 บาท  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  ข้อ 66 และข้อ 61  

 นายพรทิพย์ สมนาม  - ท่านผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื ่อดำเนินโครงการขยายเขตท่อส่ง

น้ำประปา หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 941,900 บาท  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสอบ
ถามหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม หากท่านใดเห็นชอบอนุมัติกันเงินเพ่ือ
ดำเนินโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที ่ 3 ตั้งไว้ 941,900 บาท   
ขอให้ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 941,900 บาท  
ขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 941,900 บาท  ด้วยการออกสียง
อย่างเป็นเอกฉันท ์

    -  เห็นชอบอนุมัติ  9   เสียง  
 - ไมเ่ห็นชอบ  0   เสียง 
 - งดออกเสียง   0    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ  
นายพรทิพย์  สมนาม  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามหรือปัญหาความเดือนร้อนต่างๆ  
ประธานสภาฯ  ของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน หรือเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมและฝ่ายบริหาร

ทราบ ขอเชิญครับ 

 

นายชุมพร... 



-10- 

นายชุมพร  มีแสง   - ขอความอนุเคราะห์จาก อบต.บ้านสร้าง เนื่องจากเสียงตามสายของหมู่ที่ 5  
สมาชิกสภาฯ  หมู่ 5  ชำรุด ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานหลายปี จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยซ่อมแซมให้

ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้รับ
ทราบข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ   

นายพุทธวงษ์ รักติกูล - ประชาชนในพื้นท่ีได้ขอความอนุเคราะห์ให้ อบต.บ้านสร้าง ช่วยซ่อมแซมถนน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3 ลูกรังทางเข้าข้างสวนศึกษา เนื่องจากมีหลุมเยอะ 

นายวินัย ไกรทอง - ถนนช่วงต่อจากลาดยาง ถนนลูกรังมีหลุมเยอะ รถวิ่งผ่านลำบาก ขอให้ช่วย 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 11 ซ่อมด้วยครับ 

นายคนอง จำลอย - เสียงตามสายตอนนี้สายชำรุดใช้ไม่ได้ ขอความอนุเคราะห์ช่วยซ่อมแซมให้ใช้ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 8  งานได้ตามปกติด้วยครับ 

นายชุมพร มีแสง - ถนนสายบ้านสร้าง – สารภี ชำรุดมีหลุมเยอะ 
สมาชิกสภาญ หมู่ 5 

นายชาญชัย บุญแก้ว - ไฟทางหน้าวัดท่ากระทุ่ม ดับ 1 ดวง  และถนนเส้นบ้านนายแสง มีหลุมเยอะ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ 10  

นายสมาน ทวีการ - ถนนลูกรังสายทางสถานีรถไฟ  สายบ้านนายจุน แพเหล่า และสายบ้าน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ 9   นายสงคราม โฉมสม ชำรุดมีหลุมเยอะ   และคลองสถานีรถไฟมีวัชพืชขึ้นเยอะ  

นายพรทิพย์ สมนาม  - ขอให้เร่งรัดการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ค้างอยู่ในข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ   ทันเวลาปีงบประมาณด้วยครับประมาณด้วยครับ 
  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสอบถามหรือแจ้งปัญหาเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

  ถ้าไม่มีขอเชิญท่านผู้บริหารครับ 

สิบตำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์ - เรียนท่านประธานสภา ฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกฯ  
นายก อบต.บ้านสร้าง - ถนนที่ชำรุดตามที่แจ้ง ขอให้ช่างเข้าไปตรวจดู ว่าจะดำเนินการอย่างไร จะได้

ดำเนินการซ่อมแซมต่อไปครับ  
 - ไฟทางดับ และเสียงตามสายที่ชำรุด ขอให้ช่างแจ้งเข้าดำเนินการซ่อมแซม

ด้วยครับ 
 - วัชพืชในคลอง ขอฝากท่านปลัด และช่างช่วยลงไปตรวจดู เพื ่อจะได้

ดำเนินการแก้ไข 
 

นายพรทิพย์... 
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นายพรทิพย์  สมนาม - ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามครับ  มีสมาขิกสภาฯ ท่านใดมี 
ประธานสภาฯ  ข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเพ่ิมเติม ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ 

และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ขอเลิกประชุมครับ 
เลิกประชุมเวลา 11.25 น. 

ลงชื่อ      สุพชรสิริ  มาทอง         ผู้จดบันทึกการประชุม  
           ( นางสาวสุพชรสิริ มาทอง )  
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง  

 
 

ลงชื่อ      พรทิพย์  สมนาม          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายพรทิพย์ สมนาม )      

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 
                           

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
    ลงชื่อ      สมาน ทวีการ           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            ( นายสมาน  ทวีการ ) 
 
    ลงชื่อ      พุทธวงษ์  รักติกูล        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              ( นายพุทธวงษ์  รักติกูล ) 
 
    ลงชื่อ     ธนารีย์  ฟักสอาด           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นางธนารีย์  ฟักสอาด ) 
  
 
(รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่  2 ประจำปี                       
พ.ศ. 2567  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2567) 


